

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสระหงส์ ๔ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวิทราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๓.๒	การพิจารณาความต้องการและความขาดแคลนบุคลากรประเภทวิชาการในหลักสูตรที่มีผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง	เห็นชอบ ดังนี้ ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรได้ตั้งรับนักศึกษาและกำลังดำเนินการเสนอขอปิดหลักสูตร ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นต้องใช้ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ คน เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๔ คน อาจส่งผลถึงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มีความจำเป็นต้องใช้ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ คน เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๔ คน แต่ด้วยสาเหตุที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะโครงการพิเศษ ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากคุรุสภาให้เปิดรับนักศึกษาแบบปีต่อปี จึงควรพิจารณาจ้างอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านการสอนในลักษณะอาจารย์ประจำตามสัญญาปีต่อปี
๓.๓	การประกาศฟื้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์	เห็นชอบในหลักการ โดยรอความชัดเจนของคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (ก.ม.อ.) ในการกำหนดระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ก่อนเสนอลงนามประกาศฟื้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๓.๔	การดำเนินการหลักสูตรระยะสั้น ตามนโยบายบัณฑิตติดคาบ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ ๑. มอบให้ทุกคณะดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยให้นักศึกษาทุกชั้นปีกรอกข้อมูลใน google form ภายในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒. เห็นชอบระยะเวลาในการเริ่มอบรมหลักสูตรระยะสั้นวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๓. เห็นชอบให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการอบรม เนื่องจากเป็นหลักสูตรนำร่อง

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>๔. หลักสูตรระยะสั้นที่ใช้ในการบริการวิชาการ คณะสามารถดำเนินการได้ทันที โดยสามารถนำหลักสูตรระยะสั้นตามนโยบายบัณฑิตติดตามไปใช้ในการบริการวิชาการได้</p>
๖.๒	<p>การขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. ๐๘) การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ มอบคณะรัฐศาสตร์ดำเนินการหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาเป็นค้ำยกภาพแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร และดำเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) ตามขั้นตอน เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่สังกัดคณะรัฐศาสตร์</p>